

ที่ นม ๐๐๑๙ (อกส.จ.)/๒๖๓๖๑



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
ถนนมหาดไทย นม ๓๐๐๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในงาน OTOF City 2022

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน OTOF City 2022 จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดงาน OTOF City 2022 ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และ OTOP ชวนชิม

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จึงขอให้อำเภอปักธงชัยมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปักธงชัย แจก กลุ่มจัดซื้อวัสดุผลิตและจำหน่ายผ้าไหม ของนางสาวรัฐติมา ปรีดาวิจิตรกุล ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงาน OTOF City 2022 ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน OTOF City 2022 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งส่งแบบตอบรับเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้จังหวัดนครราชสีมา ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cddkorat4@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ)
พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๙๙๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมงาน

การจัดงาน OTOP City 2022

ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ณ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ – ๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เงื่อนไขและการปฏิบัติของกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์

๑. ให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดินทางมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ที่กรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจกำหนด และจะต้องจัดเตรียมสินค้าภายในคูหาให้เรียบร้อยภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันรายงานตัว

๒. กรณีตรวจพบกลุ่มอาชีพมีผลการติดเชื้อโควิด – ๑๙ ระหว่างการจัดงาน จะถูกคัดแยกให้ออกจากบริเวณการจัดงานทันทีและจะอนุญาตให้เข้ามาเก็บของออกจากงานได้ตอนหลังเวลาเลิกงาน

๓. กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้องจัดเตรียมป้ายแสดงราคาสินค้า คิวอาร์โค้ด (QR Code) ในการรับชำระเงิน ผ่านทางระบบ E-Payment เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน โดยจัดวางไว้ที่บูทจำหน่ายสินค้าให้เห็นได้ชัดเจน

๔. กรณีที่กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ควรมีการจัดเตรียมคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่อยู่ตามช่องทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงานในการแสกนเข้าสู่ร้านค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า และประชาสัมพันธ์

๕. เมื่อหมดเวลาการจำหน่ายสินค้าให้นำสินค้าที่มีราคาสูงหรืออาจถูกโจรกรรมได้ง่าย นำกลับไปเก็บรักษาไว้เอง หากมีสินค้าสูญหายกรมการพัฒนารัฐวิสาหกิจจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

๖. จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของการจัดงานในครั้งนี้อย่างเคร่งครัด

๗. ในวันสุดท้ายของการจัดงาน กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามารถเก็บร้านค้าได้ตั้งแต่วเวลา ๒๐.๔๕ น. ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรายใดเก็บสินค้าก่อนเวลาที่กำหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น